



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 16 กรกฎาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์ เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: เร่งเครื่องพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง...	มติชน
2. ภาพข่าว: เปิดอบรม	มติชน
3. ผลไม้ภาคใต้ 4 ชนิดพร้อมออกสู่ตลาดช่วงครึ่งปีหลัง หนุนประชาชนบริโภคผลไม้ไทย	แนวหน้า
4. คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: สกัดหมูป่าเถื่อนเข้ากรุง	เดลินิวส์
5. ภาพข่าว: โคก-หนอง -นา	กรุงเทพธุรกิจ
6. บิ๊กดาต้ารัฐเคลื่อนเข้าหน่วยงานปรับตัวไม่ทัน	กรุงเทพธุรกิจ
7. ชงแผนพักหนี้เกษตรกร 3 ปี 'สมคิด' ดันเข้าครม.งดต้นดอก-เปลี่ยนพืชปลูก	ข่าวสด
8. สก๊อปพิเศษ: รู้ทันภัยร้าย...จากสารเร่งเนื้อแดง!!	สยามรัฐ
9. เกษตรฯ จับมือ Win-Chain ขยายตลาดผลไม้ไทยสู่เมืองจีน ...	สยามรัฐ
10. ชงพักหนี้เกษตรกร 3 ปี! วางแผนฟื้นฟูอาชีพ-ใช้ตลาดนำการผลิต	ไทยรัฐ
11. คอลัมน์ ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
12. เกษตรฯ ชง สมคิดขอ 3 แสนล.	โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : คอลัมน์: เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน: เร่งเครื่องพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ลดการนำเข้า ดึง...

วันที่ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 14736 หน้า : 17(กลาง)



เศรษฐกิจ การเกษตร เพื่อประชาชน

## เร่งเครื่องพัฒนาการผลิตถั่วเหลือง ลดการนำเข้า ดึงเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง สร้างรายได้อย่างมั่นคง

อุตสาหกรรมถั่วเหลืองของไทยมีความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองจำนวนมาก แต่ปัจจุบันมีการผลิตถั่วเหลืองในประเทศเพียง 1.30% ของความต้องการใช้ จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศกว่า 98.70% หากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลต่อการนำเข้าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมถั่วเหลืองและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของไทยเป็นวงกว้าง

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของไทย ปี 2561/62 พบว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 0.132 ล้านไร่ ผลผลิต 37,911 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2560/61 ลดลงจากเนื้อที่ 0.135 ล้านไร่ และผลผลิต 38,079 ตัน (ลดลง 2.22% และ 0.44% ตามลำดับ) ในขณะที่ผลผลิตต่อไร่อยู่ที่ 287 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจากปี 2560/61 ที่ให้ผลผลิต 281 กิโลกรัม



นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ต่อไร่ (เพิ่มขึ้น 2.14%) ซึ่งเนื้อที่เพาะปลูกและผลผลิตลดลงเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง และต้องใช้แรงงานคนในการเก็บเกี่ยว ประกอบกับผลตอบแทนจากการปลูกถั่วเหลืองต่ำกว่าพืชแข่งขันชนิดอื่น ส่วนผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นเนื่องจากภูมิอากาศเอื้ออำนวย โดยราคาเมล็ดถั่วเหลืองเกรดคละที่เกษตรกรขายได้ปี 2561 (มกราคม - พฤษภาคม) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 16.68 บาท

หากมองถึงความต้องการใช้ คาดว่า ปี 2561 จะมีความต้องการใช้ 2.93 ล้านตัน แต่จะเห็นว่าผลผลิตในประเทศมีเพียง 37,911 ตัน หรือคิดเป็น 1.30% เท่านั้น ที่เหลือจึงต้องนำเข้าถึง 98.70% จากประเทศบราซิล สหรัฐอเมริกา

อาร์เจนตินา และแคนาดา โดยนำมาใช้สำหรับกลุ่มสกัดน้ำมัน กลุ่มอาหารสัตว์ (ถั่วเน่า) และกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้น การส่งเสริมให้เกิดการผลิตถั่วเหลืองในประเทศ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง เพื่อให้เกิดความยั่งยืน อุตสาหกรรมที่ใช้ถั่วเหลืองเป็นวัตถุดิบมีความมั่นใจในเรื่องปริมาณและคุณภาพ และเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองมีรายได้ที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ สศก. จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกร โดยมีนายเลิศศักดิ์ วีระตระกูลไพบุลย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษการประชุม และนางอัญชญา ตราโช รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง สำหรับผลกรทหารหรือทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า ควรส่งเสริมให้เกิดการผลิตถั่วเหลืองในประเทศ เนื่องจากมีความต้องการสูง อีกทั้งถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศเป็นสายพันธุ์ธรรมชาติที่ปราศจากการตัดต่อพันธุกรรม (Non GMOs) จึงเป็นที่ต้องการของตลาดในการผลิตเป็นอาหารปลอดภัย (food safety)

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายควรร่วมมือกันหา

ปัจจัยที่จะสามารถกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเหลืองกันมากขึ้น โดยให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ในลักษณะ Consumer Centric มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต เกษตรกรมีองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตถั่วเหลืองให้ได้คุณภาพ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มในลักษณะเกษตรกรแปลงใหญ่ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรการผลิตร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดต้นทุนการผลิตและการตลาด ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้เตรียมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองชั้นพันธุ์ขยายที่สามารถรองรับพื้นที่การปลูกถั่วเหลืองได้ประมาณ 200,000 ไร่

ต่อจากนี้ สศก. จะได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเดินหน้าจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนาการผลิตถั่วเหลืองร่วมกันต่อไป เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลืองให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ ลดการนำเข้า และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร (food security) ของไทยในอนาคต



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
จากหนังสือพิมพ์มติชน  
หัวข้อ : ภาพข่าว: เปิดอบรม

วันที่ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561  
ฉบับที่ : 14736 หน้า : 17(ล่างขวา)



**เปิดอบรม - นายวิณะโรจน์ ทรัพย์  
สงสุข เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม  
ชี้แจงการสำรวจข้อมูลการเกษตร  
ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม  
ศรีปลั่ง อาคาร สศก. เมื่อเร็วๆ นี้**



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : รายงานพิเศษ: ผลไม้ภาคใต้4ชนิดพร้อมออกสู่ตลาดช่วงครึ่งปีหลัง หนุนประชาชนบริโภค...

วันที่ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 13596 หน้า : 8(ล่างซ้าย)

# ผลไม้ภาคใต้4ชนิดพร้อมออกสู่ตลาดช่วงครึ่งปีหลัง หนุนประชาชนบริโภคผลไม้ไทย

## รายงาน พิเศษ

หลังจากผลไม้ภาคตะวันออก ได้ออกตลาดมาให้ผู้บริโภคได้ลิ้มลองจนใกล้จะหมดฤดู ก็จะมาถึงช่วงของผลไม้ในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังเริ่มทยอยออกม่อีกกระลอก ทั้งทุเรียน มังคุด เงาะ และลองกอง

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข** เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. ได้ร่วมมือกับคณะทำงานสำรวจข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด และลองกอง ปี 2561 ภาพรวมทั้งประเทศ รวมทั้งจังหวัดที่มีเนื้อที่ให้ผลแล้วพบว่า ทุเรียนมีผลผลิตรวม 726,809 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 91,778 ตัน เพิ่มขึ้น 14.45% เงาะมีผลผลิตรวม 275,366 ตัน เพิ่มขึ้นจาก



ปีที่แล้ว 26,253 ตัน เพิ่มขึ้น 10.54% มังคุดมีผลผลิตรวม 167,156 ตัน ลดลงจากปีที่แล้ว 42,724 ตัน ลดลง 20.36% และลองกองมีผลผลิตรวม 103,145 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 55,086 ตัน เพิ่มขึ้น 114.62% ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายเดือนมิถุนายน 2561 พบว่า ทุเรียนออกสู่ตลาดแล้ว 435,368 ตัน หรือ 60% เงาะออกสู่ตลาดแล้ว 159,715 ตัน หรือ 58% มังคุดออกสู่ตลาดแล้ว 55,800 ตัน หรือ 33% และลองกองออกสู่ตลาดแล้ว 4,424 ตัน หรือ 4% โดยมีแหล่งผลิตจากภาคตะวันออก ขณะที่ผลไม้ภาคใต้กำลังเริ่มทยอยให้ผลผลิต

สำหรับสถานการณ์ผลผลิตผลไม้ 4 ชนิดในช่วงครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ธ.ค.) ส่วนใหญ่เป็นผลผลิตที่ออกสู่ตลาดจากภาคใต้ ซึ่งพบว่า ทุเรียนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีก 40% รวมประมาณ 291,441 ตัน ซึ่งจะออกสู่ตลาดมากช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. แต่จะ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : รายงานพิเศษ: ผลไม้ภาคใต้ 4 ชนิดพร้อมออกสู่ตลาดช่วงครึ่งปีหลัง หนุนประชาชนบริโภค...

วันที่ : จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

ฉบับที่ : 13596 หน้า : 8(ล่างซ้าย)

ออกมากสุดในช่วงเดือนส.ค. ส่วนเงาะจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีก 42% หรือประมาณ 115,651 ตัน และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงส.ค.-ก.ย. มังคุด จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีก 64% รวมประมาณ 111,356 ตัน และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย. แต่จะออกมากสุดในช่วงเดือนส.ค. และลองกองจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดอีก 96% รวมประมาณ 98,721 ตัน ซึ่งจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนส.ค.-ต.ค.แต่ออกมากสุดในเดือนก.ย.

แม้ทุเรียนและมังคุดของภาคตะวันออกได้ออกสู่ตลาดไปแล้ว แต่ผู้บริโภคสามารถรอผลผลิตจากภาคใต้ที่จะออกมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมได้เช่นกัน ส่วนลองกอง โดยเฉพาะลองกองดินหยงมีรส ผลผลิตจะออกสู่ตลาดในเดือนส.ค.เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้บริโภคช่วยกันสนับสนุนผลผลิตจากเกษตรกรในช่วงเวลาดังกล่าว และหากท่านที่ต้องการอุดหนุนหรือสั่งจองในปริมาณมาก สามารถติดต่อโดยตรงไปยังเกษตรกรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หรือสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม ปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นหลักการบริหารจัดการผลไม้ให้มีข้อมูลการผลิตที่ชัดเจน เพื่อเชื่อมโยงกับตลาดผู้ซื้อได้อย่างเหมาะสม โดยให้จังหวัดมีการบริหารจัดการผลไม้แบบเบ็ดเสร็จด้วยตัวเอง จัดทำแผนบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ซึ่งมีคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร



วินะโรจน์ ทรัพย์สงสุข

ระดับจังหวัด (กพจ.) เป็นแกนหลัก เชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้เน้นบริหารจัดการเชิงปริมาณจัดสมดุลอุปสงค์ อุปทาน ด้วยการส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้รวมกลุ่มเพื่อผลิตไม้ผลคุณภาพตามระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตไม้ผลคุณภาพนอกฤดู พร้อมเชื่อมโยงและหาตลาดรองรับผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

## เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น

### ●สกัดหมูป่าเถื่อนเข้ากรุง

เมื่อ วันที่ 15 ก.ค. นสพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสรยุทธ สีขาว หัวหน้ากลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารวัตรด่านกักกันสัตว์ สงขลา ด่านกักกันสัตว์สตูล ด่านกักกันสัตว์ นราธิวาส ตำรวจ ส.รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และบก.สส. ภ.9 ร่วมกันตรวจพบซากสัตว์ (หมูป่า) 550 กก. บรรจุถุงวางอยู่บริเวณ คู่มือการรถไฟขบวนรถเร็วที่ 172 (สุโขทัย-กรุงเทพฯ) ขณะเข้าจอดที่ สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่



จ.สงขลา โดยไม่มีผู้แสดงตนเป็นเจ้าของซึ่งมีความคิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จึงตรวจยึดเป็นหลักฐานพร้อมทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวน สก.หาดใหญ่ ดำเนินคดีต่อไป.

# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 200,000  
Ad Rate: 2,400

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 16 กรกฎาคม 2561

ปีที่: 31

ฉบับที่: 10889

Col.Inch: 12.30 Ad Value: 29,520

ภาพขาว: โศก-หนอง -นา

หน้า: 3(บนขวา)

PRValue (x3): 88,560

Clip: Full Color



**โศก-หนอง-นา** : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ “โศก-หนอง-นา โมเดล” เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการจ่ายค่าชดเชยการสร้างเขื่อนราษีไศลและเขื่อนห้วยน้ำ จ.ศรีสะเกษ วานนี้ (15 ก.ค.)

>2 **บิ๊กดาต้ารัฐเคลื่อนเข้าหน่วยงานปรับตัวไม่ทัน**

# บิ๊กดาต้ารัฐเคลื่อนเข้า หน่วยงานปรับตัวไม่ทัน



เจ้าภาพเพื่อให้ทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญของการนำบิ๊กดาต้าไปใช้ ซึ่งรัฐมีข้อมูลมากแต่เหลือเฟือเพียงนำมาจัดระบบเพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ปัจจุบันเอกชนตื่นตัวนำบิ๊กดาต้าไปใช้ประโยชน์มากทำให้บิ๊กดาต้าเสมือนสินค้าอย่างหนึ่ง เช่น อาลีบาบานิยามตัวเองชัดเจนว่าเธออยู่ในอุตสาหกรรมข้อมูล (Data industry) ซึ่งภาครัฐเองก็ต้องมีการปรับตัวเอาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการภาครัฐและการทำงานของภาครัฐเช่นกัน

สำหรับข้อสั่งการที่นายกรัฐมนตรีมีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำบิ๊กดาต้า ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ อยู่ระหว่างการจัดทำและรายงานความคืบหน้าให้ ครม. รับทราบเป็นระยะ

**นายคมสัน จรุงพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์** กล่าวว่า ทุกกระทรวงกำลังวางระบบบิ๊กดาต้า แต่พบปัญหาหลายด้าน คือ 1. ด้านข้อมูล 2. ด้านบุคลากร 3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4. ด้านงบประมาณ 5. ด้านกฎหมาย

สำหรับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้วางกรอบการดำเนินงาน **"บิ๊กดาต้า"** มาวางแผนการผลิต ดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองเกษตรกร โดยข้อมูลในบิ๊กดาต้าจะแยกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ปัจจัยการผลิต ประกอบด้วยข้อมูลน้ำ ระบบชลประทาน การจัดการดิน ภูมิอากาศ ฝนหลวง เขตปฏิรูปที่ดิน และการจัดการภัยพิบัติ

2. ด้านเกษตรกร ประกอบด้วยข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 3. ด้านการผลิต ประกอบด้วยข้อมูลพืชแต่ละชนิด ปศุสัตว์ มาตรฐานสินค้าเกษตร 4. การอนุมัติหรืออนุญาต

ปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งผลักดันการใช้ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและกำหนดนโยบาย โดยให้ทุกกระทรวงวางแผนดำเนินการพัฒนาระบบบิ๊กดาต้า และ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดอย่างต่อเนื่อง

**กรุงเทพธุรกิจ** นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเห็นความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูล (บิ๊กดาต้า) เพื่อใช้พัฒนาประเทศและการทำนโยบาย โดยครึ่งหลังของปีนี้จะมีการจัดงาน **"ไทยแลนด์ บิ๊กดาต้า"** โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็น



นายคมสัน กล่าวว่า ข้อมูลทั้งหมดจะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันเพื่อกำหนดฐานข้อมูลรูปแบบการจัดเก็บเพื่อใช้ร่วมกัน ใช้ ID ประชาชนเป็นแกน ใช้ Agri-Map ใช้พิกัด GPS Mapping มาตราส่วนเท่ากัน และทำข้อตกลงในการทำงานร่วมกันและพัฒนาคนสำหรับ การดำเนินงานบิ๊กดาต้าเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรในด้านารวางแผนการผลิตจะใช้ Big Data Analytic เพื่อมาทำระบบซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และตลาดวิเคราะห์ความต้องการสินค้าเกษตรด้าน การดูแลและช่วยเหลือเกษตรกร โดยปัจจุบัน กระทรวงเกษตรฯ ได้สร้างทีมงานบิ๊กดาต้าขึ้นแล้วและเชื่อมข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายณัฐพล รังสิตพล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ราชอาณาจักรการผู้ว่าการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กล่าวว่า สศอ.ได้ทำเครื่องมือชี้วัดเศรษฐกิจโดยรวมรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการมาประมวลเป็นดัชนีนี้ผลผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งให้ความสำคัญต่อการใช้ประโยชน์จาก “บิ๊กดาต้า” โดยนำเทคโนโลยี Machine Learning มาประมวลข้อมูลเพื่อคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยเพิ่มตัวแปรทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าไปในแบบจำลอง รวมถึงนำมาประมวลผลให้ได้ผลการคาดการณ์ที่แม่นยำและรวดเร็ว เพื่อให้ภาครัฐและ

เอกชน ในการออกแบบนโยบายให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมแต่ละช่วง ส่วนผู้ประกอบการควรเตรียมรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีและข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายมาใช้สร้างโอกาสตามแนวคิด 3I คือ 1.Information technology 2.Idea 3.Information

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯ ได้ผลักดันเว็บไซต์ไทยเทรดดอทคอม เป็นเว็บไซต์การค้าออนไลน์ของประเทศ โดยสินค้าขายดี 5 อันดับแรก คือ อาหารและเครื่องดื่ม อะไหล่ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ความงามและสุขภาพ สินค้าแฟชั่นและเครื่องประดับ และสินค้าเกษตรรวมทั้งได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลของ ไทยเทรดดอทคอม มาใช้คาดการณ์มูลค่าการค้าซื้อขายผ่านออนไลน์ระหว่างประเทศ รวมทั้งนำข้อมูลความต้องการซื้อและความต้องการขายมาวิเคราะห์การตลาดและนำมาใช้ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยแต่ละอุตสาหกรรม เช่น จัดกิจกรรมต่างๆ และเป็นศูนย์รวมข้อมูลผู้ประกอบการและสินค้าไทยที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมในการส่งออก รวมถึงการวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

## กรุงเทพธุรกิจ

• นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า ความคืบหน้า พ.ร.บ.ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ..... ล่าสุดได้ข้อสรุปในการหารือระดับเจ้าหน้าที่แล้ว ขั้นตอนต่อไปจะนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมาย จะกำหนดรายละเอียดของหน้าที่ และความรับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่เจ้าของข้อมูล, ผู้กำกับข้อมูล และผู้ประมวลผลข้อมูล โดยมีข้อกำหนดถึงความยินยอมที่

## 'รัฐ'เร่งคลอดกฎหมาย เข้ม'ข้อมูลส่วนบุคคล'

เจ้าของข้อมูลจะอนุญาตให้นำข้อมูลไปเก็บ, การคุ้มครองข้อมูล, การปรับปรุงข้อมูล และการขอคืนข้อมูล รวมถึงการกำหนดโทษทางแพ่งของผู้กระทำความผิด

ทั้งนี้ จะตั้งกรรมการคุ้มครองข้อมูล และกรรมการที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยหลักการของร่างกฎหมายจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเก็บข้อมูลของประชาชนในกลุ่มประเทศยุโรป อย่าง General Data Protection Regulation (GDPR)

“ร่างกฎหมายจะมุ่งดูแลข้อมูลที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย โดยจะมีความสากลสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายต่างประเทศคือมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลเท่าเทียมกัน โดยจะให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็ตด้า เตรียมการตั้งศูนย์ความรู้ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อถ่ายทอดความรู้กับประชาชนเบื้องต้นคาดว่าจะการเสนอกฎหมายน่าจะผ่านการพิจารณาของสนช. เพื่อมีผลบังคับใช้ภายในสิ้นปีนี้”

# ชงแผนพักหนี้เกษตรกรนาน3ปี

## 'สมคิด'ดันเข้าครม.งดต้นดอก-เปลี่ยนพืชปลูก

'สมคิด' ลุยงานกระทรวงเกษตรฯ ดันแผนแก้หนี้เกษตรกร ให้พักหนี้เกษตรกรทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยกับ ธ.ก.ส. ระยะเวลา 3 ปี พร้อมปรับปรุงการผลิตให้ปลูกพืชที่สอดคล้องกับที่ตลาดต้องการ ดึงเอกชนเข้าร่วมรับซื้อผลผลิตเหมือนโครงการประชารัฐ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ค.นี้ จะตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ยอมรับว่าภาคเกษตรปัญหาหนัก ต้นทุนเป็นอีกปัญหาที่เกษตรกรไทยต้องแบกรับ ปัญหานี้หนี้สินเกษตรกร รัฐบาลมีทางออกให้เกษตรกร โดยใช้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นเครื่องมือ

“ปัญหานี้หนี้สินต้องเร่งจัดการก่อนเพื่อลดภาระในช่วงนี้ ส่วนการลดต้นทุนการผลิตให้บริษัท ปตท.ผลิตปุ๋ย ยังคงจะเดินหน้าให้บรรลุเป้าหมาย ยอมรับปัญหาของภาคเกษตรไทยไม่ต่างกับปัญหาภาคการศึกษา เป็นมหากาพย์ซับซ้อนยาวนาน แต่เป้าหมายหลักให้เปลี่ยนปลูกพืชอื่นที่เหมาะสมมีตลาดรองรับ นี่คือการหวังที่ผสมผสานไว้กับกระทรวงเกษตรฯ”

นายภุชชญา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า นายสมคิดมีแผนช่วยพักหนี้ให้กับเกษตรกรที่กู้ยืมเงิน ธ.ก.ส.เป็นรายบุคคล โดยเกษตรกรจะประกอบอาชีพใดก็ได้ ธ.ก.ส. จะพักหนี้ชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 3 ปี วันที่ 16 ก.ค. นายสมคิดจะเดินทางมาเพื่อดูรายละเอียดแผนพัฒนา และ

ฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรระยะเวลา 3 ปี ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.)

ด้านนายภุชชญา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า การพักชำระหนี้ของธ.ก.ส. เป็นการช่วยลดหนี้สินของเกษตรกรลงมาก และในระยะเวลา 3 ปีนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูรายได้ให้กับเกษตรกร ที่มีหนี้สินกลับมา มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง เป็นความท้าทายของกระทรวงเบื้องต้นจะหารือ กับทางธ.ก.ส.เพื่อให้แผนฟื้นฟูของทางกระทรวงเกษตรฯ สอดคล้องกับแผนดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธ.ก.ส.ด้วย

แผนพัฒนาและฟื้นฟูรายได้เกษตรกร หากเกษตรกรต้องการจะประกอบอาชีพเดิม ช่วงระยะเวลาพักชำระหนี้ 3 ปี ทางกระทรวงเกษตรฯ วางแนวทางจะช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ และเพิ่มคุณภาพของสินค้าเกษตรให้มากขึ้น สนับสนุนให้ผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาด โดยมีตลาดรองรับ คือ การตลาดนำการผลิต อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เดิมผลิตได้ 780 กิโลกรัม(ก.ก.) ต่อไร่ ก็ส่งเสริมให้ผลิตได้ 800-1,000 ก.ก.ต่อไร่ มีคุณภาพตรงกับความต้องการโรงงานอาหารสัตว์ พร้อมดึงภาคเอกชนเข้าร่วมรับซื้อผลผลิตเหมือนกับโครงการประชารัฐ นอกจากนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมา เพื่อให้เกิดการแบ่งปันรายได้อย่างเป็นธรรม เพื่อควบคุมให้การซื้อขายเป็นไปตามกลไกของตลาด



## รู้ทันภัยร้าย...จากสารเร่งเนื้อแดง!!

“การเลี้ยงสุกร” จัดเป็นหนึ่งในธุรกิจด้านปศุสัตว์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกสุขอนามัย นับตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงภายในฟาร์ม การฆ่า ช้าแหละ จนถึงการแปรรูป และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณภาพการผลิตมีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจัดเป็นการยกระดับคุณภาพเนื้อสุกร โดยหวังให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย

ที่ผ่านมา ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักและดำเนินการศึกษาและดูแลเรื่องนี้มาตลอด โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ ได้เร่งปราบปรามการลักลอบการใช้ “สารเร่งเนื้อแดง” ในการเลี้ยงสุกรอย่างเข้มข้น ดังจะเห็นได้จากการที่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การประกาศให้ “สารเร่งเนื้อแดง” เป็นสารอันตรายโดยห้ามมิให้ใช้ในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ “อย่างเด็ดขาด” ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2545 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2546

ล่าสุด กรมปศุสัตว์ ตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสัตว์ และคณะทำงานปราบปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดง เพื่อกวาดล้างสารอันตรายนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย หากพบการกระทำความผิดมีการฝ่าฝืนใช้ จะมีโทษหนักตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีโทษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ให้จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้ง



ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร



จำทั้งปรับ ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและตรวจสอบที่สถานที่จำหน่าย เพื่อไม่ให้มีสารอันตรายตกค้างในเนื้อสัตว์ที่ประชาชนบริโภคด้วย

ทั้งนี้ ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอความคิดเห็นว่า การที่ภาครัฐได้ออกกฎหมายมาควบคุมเรื่องนี้มานานกว่า 16 ปี น่าจะ



เป็นตัวชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงการให้ความสำคัญต่อกัยอันตรายของสารเร่งเนื้อแดง ที่หากปล่อยให้มีการใช้ ย่อมส่งผลกระทบต่อทั้งตัวสัตว์เลี้ยง และกลายเป็นภัยร้ายที่แฝงมากับเนื้อสัตว์ที่ผู้บริโภคซื้อหามารับประทานอย่างแน่นอน ดังนั้น ผู้บริโภคควรทำความรู้จักกับสารนี้ว่าคืออะไร และมีอันตรายอย่างไร...สารเร่งเนื้อแดง หรือ Leanness-enhancing agents เป็นสารเคมีในกลุ่ม Beta Adrenergic agonists หรือ Beta agonist ซึ่งใช้เป็นยาขยายหลอดลมในคนและใช้เป็นยารักษาโรคในสัตว์ สารที่พบบ่อยในประเทศไทย ได้แก่ ซัลบูตามอล (Salbutamol) และ clenbuterol (Clenbuterol) ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรบางกลุ่มนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยนำสารเร่งเนื้อแดงไปผสมกับอาหารของสุกรเพื่อลดต้นทุนการผลิตเพราะสารนี้จะทำให้สุกรมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นโดยที่กินอาหารน้อยลง สุกรจะมีรูปร่าง

กำยำ มีกล้ามเนื้อมาก สีแดงสด มีไขมันน้อย ซึ่งแน่นอนว่าย่อมขายได้ราคาดีกว่าชิ้นส่วนที่เป็นไขมัน

แต่สารนี้จะส่งผลข้างเคียงต่อตัวสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับในปริมาณมาก เพราะ

จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหลอดเลือดและหลอดเลือด สัตว์เลี้ยงจะมีอาการตื่นตกใจง่าย กล้ามเนื้อชาล้น และอาจถึงขั้นช็อกหมดสติได้ ในกรณีที่ผู้บริโภครับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารเร่งเนื้อแดงตกค้างอยู่ สารนี้จะไปมีผลในการกระตุ้นการเต้นของหัวใจ ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจบีบตัวมากกว่าปกติ อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น กระวนกระวาย วิงเวียนและปวดศีรษะ และทำให้กล้ามเนื้อสันกระดูก จึงเป็นอันตรายอย่างมากต่อผู้ที่เป็นโรคหัวใจ โรคลมชัก และโรคเบาหวาน เมื่อ

ทราบถึงโทษและพิษภัยที่เกิดกับสัตว์เลี้ยงและผู้บริโภคเช่นนี้แล้ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะนิ่งเฉยได้ และต้องช่วยกันป้องกันสารนี้ไม่ให้มาทำร้ายผู้บริโภคอย่างเราๆ ได้

หากติดตามข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆ จะพบว่าสหรัฐอเมริกากำลังรุดหนักและกดดันให้ไทยเปิดตลาดนำเข้าเนื้อสุกรจากสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ใช้แรคโตพามีน (Ractopamine) ซึ่งเป็นสารเร่งเนื้อแดงได้อย่างเสรี ในขณะที่ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเรื่องนี้อย่างเข้มงวดดังกล่าวข้างต้น เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจเพิกเฉยได้ เพราะต้องไม่ลืมว่าหากมีเนื้อสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงจากสหรัฐฯ หรือจากประเทศใดก็ตาม มาขายปะปนกับเนื้อสุกรของไทยจริงผู้บริโภคก็ไม่สามารถแยกแยะได้อย่างแน่นอน นั่นถือเป็นมหันตภัยร้ายแรงที่แฝงมากับเนื้อสุกรสหรัฐฯ ที่คนไทยจำเป็นต้องยอมโดยไม่มีแม้โอกาสที่จะปฏิเสธได้

วันนี้คงต้องฝากให้รัฐบาลของไทยเข้มแข็งและยึดมั่นในจุดยืน “ห้ามนำเข้าสุกรที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดงอย่างเด็ดขาด” เพื่อปกป้องความปลอดภัยในอาหารให้กับชาวไทยอย่าให้ความพยายามของภาครัฐที่ทำมาตลอด 16 ปี ต้องสูญเปล่า และสิ่งสำคัญคือ ต้องไม่ยอมให้สุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดงของบางประเทศมาเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมให้สินค้าอาหารไทยเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัย และกีดขวางหนทางสู่การเป็นครัวโลกด้วย

เกษตรฯจับมือWin-Chainขยายตลาดผลไม้ไทยสู่เมืองจีน

## MOUส่งทุเรียนล็อตแรก3พันตัน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โชว์ความสำเร็จ เปิดตลาดผลไม้ไทยสู่ประเทศจีน จับมือบริษัท Win-Chain ส่งทุเรียน 3 สหกรณ์ภาคตะวันออก ขยายบนออนไลน์ของอาลีบาบา ประเดิมล็อตแรก 3 พันตัน

กษ. : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง Shanghai Win Chain Supply Management Co., Ltd. หรือ “Win-Chain” กับสหกรณ์ผู้ผลิตทุเรียน 3 แห่งภาคตะวันออก ได้แก่ สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง สหกรณ์การเกษตรระยอง จำกัด จังหวัดจันทบุรี และสหกรณ์การเกษตรเขาสมิง จำกัด จังหวัดตราด เพื่อส่งชื่อทุเรียนของสหกรณ์นำไปจำหน่ายที่ประเทศจีน ล็อตแรก 3,000 ตัน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า จากที่บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีนได้ให้ความสนใจและต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากไทย รวมถึงทุเรียนไปจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของอาลีบาบา เช่น ผ่านเว็บไซต์ Tmall.com กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ประสานความร่วมมือให้ตัวแทนของ Win-Chain ประชุมหารือกับตัวแทนของสหกรณ์ในภาคตะวันออก ทางบริษัทได้ส่งทีมงานลงพื้นที่สวนผลไม้ของสมาชิกสหกรณ์ทั้ง 3 จังหวัด เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน GAP ตั้งแต่ในส่วนของการเกษตรกร ก่อนจะรวบรวมส่งให้สหกรณ์คัดคุณภาพ และบรรจุลงกล่องเพื่อขนส่งจำหน่ายสู่ตลาด ทำให้บริษัทฯ เกิดความมั่นใจในการส่งชื่อทุเรียนจากสหกรณ์จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ และได้มีการร่วมกันวางระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งสินค้าเพื่อให้ทุเรียนจากประเทศไทยไปถึงจีนได้

เร็วสุด ซึ่งทุเรียนของไทยที่จะส่งจำหน่ายให้อาลีบาบา ทางบริษัทจะนำไปขายผ่านทางออนไลน์และช่องทางต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายตั้งอยู่ในเมืองต่างๆ ของจีน เช่น Tmall และ RT-Mart

ด้าน นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการรวบรวมผลผลิตและการขนส่งสินค้าให้กับสหกรณ์และ

ประสานช่องทางการตลาด เชื่อมโยงเครือข่ายผลไม้ระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือกับอาลีบาบา กรุ๊ปของจีนในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดผลไม้ของสหกรณ์ครั้งสำคัญ ที่จะสามารถส่งผลไม้ของไทยไปจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดที่กว้างและเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วย หากความร่วมมือในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ คาดว่าในอนาคตน่าจะมีการขยายความร่วมมือในการส่งชื่อผลไม้ชนิดอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป

ขณะที่ นายแอนดี้ จาง รองประธานและผู้จัดการทั่วไป ด้านการนำเข้าผลไม้ Win-Chain กล่าวว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว Win-Chain จะรับชื่อทุเรียนและผลไม้เมืองร้อนอื่นๆ จากสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อส่งออกไปสู่กลุ่มผู้บริโภคชาวจีนในราคาที่แข่งขันได้โดยผลไม้ดังกล่าวจะนำไปขายผ่านช่องทางธุรกิจอาหารสดของอาลีบาบา เช่น Tmall ซึ่งเป็นช่องทางขายออนไลน์ สำหรับแบรนด์และกลุ่มค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในจีน RT-Mart และ Auchan เซ็นโฮเปอร์มาร์เก็ต รายใหญ่ของจีน ภายใต้ชั้น อาร์ต รีเทลกรุ๊ป ซึ่งอาลีบาบาได้ถือหุ้นบางส่วน Hema เซ็นซูเปอร์มาร์เก็ตอาหารสดระดับพรีเมียมของอาลีบาบา Lianhua Supermarket หนึ่งในเซ็นซูเปอร์

มาร์เก็ตชั้นนำของจีนที่อาลีบาบา ร่วมถือหุ้นอยู่ Win-Chain เป็นผู้ให้บริการวันสต็อปโซลูชันที่ครบวงจร ที่นำอาหารสดตั้งแต่ระดับฟาร์มจนถึงโต๊ะอาหาร จากทั่วทุกมุมโลกสู่ผู้บริโภคชาวจีนผ่านช่องทางการขายที่หลากหลาย ใดๆ ก็ตาม มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเห็นความร่วมมือนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมสามารถนำผลไม้ไทยขยายไปสู่ตลาดจีนที่มีผู้บริโภคสูงถึง 1,400 ล้านคนผ่านอีโคซิสเต็มของอาลีบาบา

“เชื่อมั่นว่า การร่วมมือกับสหกรณ์ชาวสวนผลไม้จะยังประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ผู้บริโภคชาวจีนก็มีทางเลือกมากขึ้น ในขณะที่เดียวกันเกษตรกรชาวไทยก็สามารถขยายสู่ตลาดใหม่ๆ ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ นับเป็นการก้าวสู่อีกระดับของความพยายามที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของไทย ซึ่งเป็นความตั้งใจหลักของเรา” นายแอนดี้ จาง กล่าว

# ● วางแผนฟื้นฟูอาชีพ-ใช้ตลาดนำการผลิต

## ชงพักหนี้เกษตรกร 3 ปี!

“สมคิด” ผุดโครงการพักหนี้เกษตรกรลูก้า ธ.ก.ส. 3 ปี ช่วยลดภาระหนี้สิน จี้กระทรวงเกษตรฯวางแผนฟื้นฟูอาชีพ เพิ่มผลผลิตต่อไร่ ใช้หลักตลาดนำการผลิต สร้างรายได้เพิ่ม

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเปิดเผยว่า วันที่ 16 ก.ค.นี้ จะเดินทางเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังความก้าวหน้าการทำงาน of กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยอมรับว่าภาคเกษตรมีปัญหาหนัก ทั้งเรื่องต้นทุนการผลิตที่ยังสูงอยู่ผลผลิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเกษตรกรยังมีภาระหนี้สิน โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินเป็นเรื่องสำคัญต้องเร่งจัดการก่อนเพื่อลดภาระให้เกษตรกร จึงมีแผนช่วยพักหนี้ให้กับเกษตรกรที่กู้ยืมเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นรายบุคคล โดยจะพักชำระหนี้สินให้เกษตรกร 3 ปี ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และจะให้เกษตรกรมาจ่ายหนี้ต่อในปีที่ 4 เป็นต้นไป

“ส่วนการลดต้นทุนการผลิตในเรื่องปัจจัยการผลิต ที่ให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ผลิตปุ๋ยนั้น ยังคงจะเดินหน้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอมรับว่าปัญหาของภาคเกษตรไทยไม่ต่างอะไรกับปัญหาภาคการศึกษา เป็นมหากาพย์ซับซ้อนยาวนาน ทำให้การแก้ไขไม่ถ้งง่าย แต่เป้าหมายหลักให้เกษตรกรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่เหมาะสม แล้วให้มีตลาดรองรับ นี่คือความหวังที่ผมฝากไว้กับกระทรวงเกษตรฯ”

ด้านนายฤทธิชัย บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ตามแนวคิดของนายสมคิดที่จะพักหนี้ให้กับเกษตรกรเป็นเวลา 3 ปี ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯจะต้องคิดแผนพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอที่จะชำระหนี้ในปีที่ 4 เนื่องจากเกษตรกรแม้จะเข้าร่วมโครงการพักหนี้ครั้งนี้ แต่จำนวนหนี้และดอกเบี้ย ไม่ได้ลดลง ยังต้องจ่ายตามสัญญาที่มีไว้กับ ธ.ก.ส.

ดังนั้นกระทรวงเกษตรฯจะต้องระดมความคิด วางแผนเพื่อฟื้นฟูอาชีพ ที่สำคัญต้องใช้หลักการตลาดนำการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการและไม่มีปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำตามมา

ขณะที่นายลักษณะ วจนาวัน รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับแผนการพักชำระหนี้เกษตรกร จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติให้เร็วที่สุดเพื่อช่วยลดภาระของเกษตรกร ไม่ต้องคิดมากเรื่องการชำระหนี้สินและเป็นความท้าทายของกระทรวงเกษตรฯว่าในช่วง 3 ปีนี้จะต้องดำเนินการฟื้นฟูอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างไร โดยจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางการฟื้นฟูอาชีพ ที่เป็นไปได้ทั้งการสานต่ออาชีพที่มีอยู่เดิมของเกษตรกร หรือการสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมา

สำหรับแนวทางเบื้องต้นจะเน้นเพิ่มผลผลิตต่อไร่และเพิ่มคุณภาพของสินค้า โดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ตรงความต้องการของตลาดและมีตลาดรองรับ อาทิ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เดิมผลิตได้ 780 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ ก็ส่งเสริมให้ผลิตได้ 800-1,000 กก.ต่อไร่ มีคุณภาพตรงกับความต้องการโรงงานอาหารสัตว์ เป็นต้น พร้อมดึงภาคเอกชนเข้าร่วมรับซื้อผลผลิตเหมือนกับโครงการประชารัฐ นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดตั้งคณะกรรมการกลางขึ้นมาเพื่อให้เกิดการแบ่งปันรายได้อย่างเป็นธรรมและควบคุมให้การซื้อขายเป็นไปตามกลไกของตลาด ซึ่งถ้าหากเกษตรกรขาดทุนก็อาจมีการประกันรายได้ให้เกษตรกร ส่วนกรณีที่ผลผลิตของเกษตรกรได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ ก็มีแนวคิดนำการประกันภัยพืชผลเข้ามาด้วยเพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องการผลิตและรายได้ของเกษตรกร.

## ชายคาพระพิรุณ



“ขุนเกษตรฯ” รายงานตัวกลับมาเล่าข่าวเหมือนเดิมครับ..สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้ยินดีที่น้องๆ ทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน ออกมาจากถ้ำหลวงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งเหตุการณ์นี้ เราได้เห็นน้ำใจของทั้งคนไทยและต่างชาติ ได้เห็นความร่วมมือของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายเดียวกันคือหมูป่าทั้ง 13 ตัวต้องปลอดภัย ขุนเกษตรฯจึงอยากฝากถึงน้องๆ ว่า นับจากนี้ไปจะต้องดำเนินชีวิตโดยเป็นคนดีของสังคม โด่งขึ้นมาอย่างมีคุณภาพเพื่อจะได้ตอบแทนสังคมและประเทศชาติในอนาคต...ภารกิจกู้ภัยครั้งนี้ ได้ส่งผลกระทบพื้นที่ทำการเกษตรรอบถ้ำหลวง โดยเฉพาะนาข้าวที่เป็นพื้นที่รับน้ำเพื่อช่วยเหลือน้องๆ ทีมหมูป่า และพื้นที่ที่ภารกิจกู้ภัยเสร็จสิ้น ภารกิจฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรก็ได้ดำเนินการทันที โดย นายสมชาย ชาลณรงค์กุล อธิบดี

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติจากการรับน้ำรอบพื้นที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาคลุกกับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรจะทำการปลูกหลังน้ำลด เพื่อใช้ป้องกันและกำจัดโรคข้าวที่อาจเกิดขึ้นได้หลังน้ำลด ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ทางการเกษตร ณ วันที่ 10 ก.ค. พบพื้นที่เสียหายสิ้นเชิง 1,266.75 ไร่ เกษตรกร 126 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 1,409,892.75 บาท ซึ่งอยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติได้ทันที ...ขุนเกษตรฯ ต้องขอบคุณในน้ำใจของพี่น้องเกษตรกรรอบๆ พื้นที่ถ้ำหลวงที่ยอมเสียสละให้น้ำไหลลงพื้นที่นาของตนเองเพื่อแลกกับ 13 ชีวิต ต่อจากนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องดูแลชดเชยตามระเบียบ หลักเกณฑ์และความเหมาะสมต่อไป...

สัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้โชว์ความสำเร็จของการส่งเสริมช่องทางตลาดผลไม้ไทยสู่ประเทศจีน โดยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัท Shanghai Win Chain

Supply Management Co., Ltd. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการจัดหาสินค้าจากทั่วโลกส่งให้กับกลุ่มธุรกิจอาหารสดของอาลีบาบา กรุ๊ป ประเทศจีน กับตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนผลไม้ภาคตะวันออก 3 แห่ง เพื่อทำข้อตกลงซื้อขายทุเรียนของไทยไปจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ในประเทศจีน ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากที่บริษัทอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีนได้ให้ความสนใจและต้องการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากไทย รวมถึงทุเรียน ไปจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ของอาลีบาบา เช่น เว็บไซต์ Tmall.com

ความร่วมมือกับอาลีบาบา กรุ๊ป ของจีนในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดผลไม้ของสหกรณ์ครั้งสำคัญที่จะสามารถส่งผลไม้ของไทยไปจำหน่ายผ่านช่องทางตลาดออนไลน์ของประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดที่กว้างและเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีนในปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วย...

ขุนเกษตรฯ



# เกษตรชงสมคิดขอ3แสนล.

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” เสนอ “สมคิด” ของบ 2-3 แสนล้าน จูงใจเกษตรกร เลิกปลูกข้าวนาปรังรอบ 2-3 กว่า 3 ล้านไร่ ชงปลูกข้าวโพด มัน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.นี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมกับผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ วางแผนการผลิตใหม่ พร้อมกับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง โดยหารือถึงแนวทางพัฒนาอาชีพ และช่วยเหลือเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการพักหนี้ 3 ปี และแนวทางจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดหรือไม่ผลิตล้นตลาด เบื้องต้นคาดว่าจะของบประมาณ 2-3 แสนล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการปรับระบบการผลิตสินค้าเกษตร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เตรียมนำเสนอข้อมูลรายละเอียด วิธีการจัดทำแผนการผลิตทางการเกษตรให้ชัดเจนว่ากำหนดแผนการผลิตเกษตรกรรมอะไรบ้าง จะทำอะไรหรือมีมาตรการอะไร ที่จะให้เกษตรกรทำการผลิตไม่ให้ผลผลิตล้นตลาดและใช้บเท่าไร โดยประเด็นสำคัญต้องมีมาตรการสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรในการผลิตตามแผนแล้วจะมีรายได้มากขึ้นหรืออย่างน้อยทำตามแผนการผลิตแล้วจะไม่ขาดทุน

“แผนการผลิตใหม่ จะประกาศ

ใน 3 เดือนนี้ มีมาตรการต่างๆ ออกมาอย่างเป็นรูปธรรม โดยประกาศใช้เขตเกษตรเศรษฐกิจ ผมเสนอรองนายกฯ 2 แนวทาง คือ ประกาศเต็มพื้นที่ทั้งประเทศ หรือทำเฉพาะทดลองข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ในพื้นที่เพาะปลูกเขตชลประทานภาคกลาง และพื้นที่สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็งภาคเหนือตอนล่าง และภาคอีสาน ผมมุ่งหวังผลปรับเปลี่ยนการทำนาครั้ง 2 และ 3 มาปลูกข้าวโพด หรือมันสำปะหลัง ลดพื้นที่ทำนาประมาณ 2-3 ล้านไร่ ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯ ได้มีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนนาข้าวไปปลูกข้าวโพด โดยรัฐจ่ายให้ไร่ละ 2,000 บาท แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร” นายกฤษฎา กล่าว ■